

ม. เกษตร จับมือ ธนาคาร SME พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ SME

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ SME Bank ร่วมมือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดและร่วมสร้างเครือข่าย

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ **นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)** วันที่ 29 ตุลาคม 2551 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และยกระดับมาตรฐานการจัดทำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการให้องค์ความรู้ ในการจัดทำระบบการจัดการตามมาตรฐานสากล ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และแหล่งเงินทุน แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว และมหาวิทยาลัย ซึ่งมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ต่างๆ ที่พร้อมให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

อธิการบดี มก. ได้กล่าวว่า ในการลงนามครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อบูรณาการภารกิจหลักและความเป็นมืออาชีพในการให้บริการที่ทั้งสองหน่วยงานมีความพร้อม อันจะช่วยตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาในแต่ละด้านอย่างครบวงจรให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้การดูแลของทั้งสองหน่วยงานหรือบุคคลทั่วไปได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ความพร้อมในด้านทรัพยากรวิจัย มีการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอด โดยมีการบริหารจัดการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ ในรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการให้บริการทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งของสินทรัพย์ทางปัญญา มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาต่างๆ ที่จะให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังได้สร้างกลไกการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และทรัพยากรต่างๆ เช่น สถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นตัวขับเคลื่อนและเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ช่วยลดอัตราเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีโลกซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ ในการนำประเทศไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด